

แพะนมอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตนมเพื่อสุขภาพ

มีข้อมูลพบว่าในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีแนวโน้มในการบริโภคนมวัวที่ดองที่หรือในบางประเทศอาจจะลดลงด้วยซ้ำไป ทั้ง ๆ ที่ในนมวัวนั้นเป็นแหล่งแคลเซียมและโปรตีนที่ดี ในขณะที่เชื่อกันกลับพบว่า การบริโภคนมแพะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั้งในรูปของนมสดและชีสชนิดต่าง ๆ เหตุผลสำคัญที่คนหันมาบริโภคนมแพะกันมากขึ้นเพราะเป็นนมที่ย่อยง่าย มีขนาดของโมเลกุลไขมันที่เล็กและสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับนมวัว ในทารกที่แพ้แลคโตสและนมวัวสามารถดื่มนมแพะได้เมื่อตรวจสุขภาพค่าทางอาหารยังพบว่าในนมแพะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่านมวัวจึงเหมาะสำหรับผู้



ปู่ศุสดีวิได้มีการพัฒนานานับ 10 ปี นำมาผสมพันธุ์กับแพะเนื้อได้ลูกออกมาที่มีสายเลือดคนละครึ่ง หลังจากนั้นนำลูกมาผสมกับพ่อแพะนมอีกจนได้ลูกที่มีสาย



สูงอายุ สำหรับประเทศไทยเริ่มมีภาคเอกชนให้ความสนใจลงทุนเลี้ยงแพะนมกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งผลิตนมแพะเพื่อส่งขายยังตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศจะเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ คุณสมบัตินี้ ประทานทิพย์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ อ.พยุหะคีรี ได้เลี้ยงแพะนมด้วยการพัฒนาแพะเนื้อที่ตนเองได้เลี้ยงอยู่ และใช้พ่อพันธุ์แพะนม "ซาเทล" ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรม

เลือกแพะนมถึง 75% ในขณะที่ภาคเอกชนรายอื่นจะตั้งชื่อพ่อและแม่พันธุ์นำเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส, อังกฤษ, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงมาก ราคาแม่พันธุ์สูงถึงตัวละ 40,000 บาท

ปัจจุบันฟาร์มของคุณสมนึกผลิตน้ำนมแพะได้ปริมาณวันละ 50 กิโลกรัม โดยผลิตได้มา 2 ปีเศษแล้ว มีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแม่พันธุ์ที่วัดนมได้ประมาณ 50 ตัว และตัวยังไว้อีก 200 ตัว เพื่อวัดนมและมีน้ำนมแพะจำหน่ายตลอดทั้งปี (นแพะ 1 ตัว จะวัดน้ำนมประมาณ 4 เดือน) ในเรื่องของรสชาติและกลิ่นนมแพะที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่ามีกลิ่นสาบนั้น ผู้เขียนได้ทดลองชิมยืนยันได้ว่าไม่มีกลิ่นและรสชาติอร่อยไม่แพ้นมวัว ซึ่งในเรื่องที่คุณสมนึกได้เน้นในเรื่องการทำความสะอาดทุกขั้นตอนของการรีดนมทำให้ปัญหารูปร่างกลิ่นจะหมดไป ในทางเลี้ยงแพะนมจะมีการจัดการที่ยุ่งยากกว่าการเลี้ยงโคนมโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารซึ่งใช้คั้นนมก่อนแห้งสูงและจะต้องมีการคำนวณสูตรอาหารให้ถูกต้องทำให้ราคาของนมแพะจึงมีราคาสูงกว่านมวัว นอกจากนี้ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้น้ำนมที่ดีบ้านเรา ยังผู้ต่างประเทศไม่ได้ แพะนมบ้านเราให้นมเพียง 1.5 กิโลกรัมต่อวันต่อตัว ในขณะที่ต่างประเทศให้นมถึง 3-4 กิโลกรัม กรมปศุสัตว์ควรเร่งพัฒนาทางด้านปรับปรุงพันธุ์

สภาพของฟาร์มเลี้ยงแพะนมจะต้องมีการแยกโรงเรือนเพศที่ชัดเจน ตั้งแต่เพศเมีย, แพะรุ่นและแพะที่จะใช้รีดนม ซึ่งจะแตกต่างจากการเลี้ยงแพะเนื้อที่เลี้ยงรวมกันได้

เอกสาร "การเลี้ยงแพะนม" มีแจกฟรี เกษตรกรและผู้สนใจเขียนจดหมาย สอดแสตมป์ ๑ บาท ส่งมาขอได้ที่ ชมรมแพะความรู้ทางการเกษตร เลขที่ 2/200 ถนนศรีมหาศ. ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ๕๕๐๐๐ โทร. ๐-๕๕๖๑-๓๐๒๑, ๐-๕๕๖๕-๐๑๔๕ และ ๐-๑๘๕๖-๗๓๐๘.



ทวีศักดิ์ นิยมเรืองยศ